

# ด่วนที่สุด



ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖๘๒

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๔๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานแผนการเบิกจ่ายเงินฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒.รายละเอียดเงินคงเหลือตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแพร่ ได้แจ้งมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามวงจางานที่กำหนดไว้ในสัญญา นั้น

จังหวัดแพร่ ตรวจสอบแล้วพบว่า มีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนหลายโครงการไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวงจางานที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานงบประมาณ และตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.จัดทำรายงานแผนการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความล่าช้าในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน อีกทั้งเป็นการเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวงจางานที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ผู้รายงานต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการและผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามรายงานแผนการเบิกจ่ายเงิน

๒.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หากได้ก่อหนี้ผูกพันในงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร รวมถึงงบประมาณที่ได้อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เงินงบประมาณที่คงเหลือ ให้ทำหนังสือส่งคืนจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อจังหวัดจักได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคอตพงษ์ ทัตถิมโต)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ **ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน**

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๕๕

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่